

มท.๑๑  
๑ พ.ค. ๕๙



สง.ศต.๑	8B
เลขที่	
วันที่	๑ พ.ค. ๕๙
เวลา	๑๔.๑๒ น.

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๔๗๒

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อ.ปค. อธ.ว.ปค. ผอ.สน. ทน.ผต.ปค. ผชช. ผช.ลช.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อ.ปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

*ว.กตภ*

(ภัทรชัย ชันรหิรัญ)

นอ.ปากชม รจน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b></p> <p>การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” สร้างความเข้มแข็งให้กับ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุด แต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหน่วยสังคมแรกที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและหล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัว เป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม การส่งเสริมให้ประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในระดัครอบครั้ว สามารถผ่อนคลาญปัญหาระดับชาติได้นั้น สอดคล้องกับ “หลักการทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก” กล่าวคือ การมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ และการแก้ปัญหาจะเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆ</p> <p>รัฐบาลจะสืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศให้ยังคงอยู่ อีกทั้ง ได้ขยายศักยภาพ โดยนำหลักการบริหารของ “ศูนย์การเรียนรู้” ประกอบกับการแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้” ของกระทรวงต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนมากกว่า ๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” และการสร้าง Smart Farmer เป็นต้น ที่สำคัญ คือ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประเทศมีระบบภูมิคุ้มกัน และสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ</p>	สน.ปท./วช. กสภ.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>“ศาสตร์พระราชา” เกี่ยวกับน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ สอนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพิเศษ ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ “น้ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ตอนหนึ่งว่า “...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...” การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก หรือการชลประทานนั้น นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจาก แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลักเท่านั้น ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ อีกทั้ง ความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอดีกับความต้องการ ทำให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดี เท่าที่ควรตัวอย่างโครงการในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง เช่น โครงการฝนหลวงเนื่องจาก ทรงพบเห็นว่าภาวะแห้งแล้งได้ทวีความถี่ และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับ นอกจากความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติแล้ว การตัดไม้ทำลาย ป่า เป็นสาเหตุให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี โครงการที่แก้ทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่สำคัญคือโครงการแก้มลิงและโครงการเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้ รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางแก้ปัญหาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก มาจัดทำเป็น “แผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ” ระยะยาว ๑๒ ปี ซึ่งเป็น การบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ “ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง” อาทิ น้ำบาดาล ช่วยภัยแล้ง น้ำบาดาลการเกษตร ขุดสระน้ำ ในไร่นา ประปาหมู่บ้าน ประปาโรงเรียน เป็นต้น โดยดูแลการใช้น้ำ ทั้งน้ำกิน-น้ำใช้ น้ำสำหรับบ่อนแหล่งผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้ง น้ำในการผลักดันน้ำเค็มอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะรักษาสมดุลระบบ นิเวศน์ รัฐบาลได้มีมาตรการเสริมเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการน้ำ ทั้งในเขตและนอกเขต ชลประทาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ Agri Map เข้ามาช่วย ในกระบวนการโซนนิ่ง, การทำเกษตรแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช การทำไร่นาสวนผสม ซึ่งกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้แก้ปัญหาทั้งวงจร นอกจากนี้ องค์การเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำยังมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมความไปถึงเรื่องการจัดที่ดินต่างๆ มีผลผูกพัน ทั้งสิ้น เรื่องน้ำ เรื่องการเกษตร เรื่องการบุกรุกทำลายป่า การจัดที่ดิน ราคาพืชผล ทางเกษตรเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงทั้งปัญหาและผลสำเร็จหากนำแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการ</p>	สน.ปท./กสภ.
๓	<p>จิตสาธารณะ</p> <p>เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นผู้เจริญ ผู้มีอารยะ และมีคุณค่า หน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้เลย ถ้าหากปราศจาก “พลังประชารัฐ” ด้วยการสนับสนุน การร่วมมือ จากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ขอให้ทุกคนร่วมพลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสืบสวน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	แนวทางพระราชดำริ และสานต่อพระราชปณิธาน ด้วยความรู้ รัก สามัคคีของคนในชาติ มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้มีข้อมูลข่าวสาร ที่ทุกคนติดตามกันอยู่ในหลาย ๆ แง่มุม ขอให้ยึดถือช่องทางสื่อสารของรัฐบาล อย่าหลงเชื่อ หลงแชร์ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มั่นใจ ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้ นอกจากอาจผิดกฎหมายแล้ว อาจสร้างความเสียหายให้กับสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน รวมทั้งประเทศชาติด้วย	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง